
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ครั้งท่ี 1 

วันที่  9  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

********************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายพร้อม  สุริฉาย   ประธาน สภา อบต. 
2. นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภา อบต. 
3. นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.2 
4. นายศุภกิจ  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.4 
5. นายสมบัติ  นาสมจิตต์  สมาชิกสภา อบต.ม.5 
6. นายชลายุทธ์  ทองดี  สมาชิกสภา อบต.ม.6 
7. นางบุญลือ  วิชาชัย  เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายปัญญา  นาหัวหนอง  สมาชิกสภา อบต.ม.3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายค าพอง  พรรณขาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายเงิน  นาจรูญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. พันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
5. จ่าเอกคมสันต์  นันทะเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
6. นางสาววรันธร  นาจ ารัส  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม เวลา  09.00น. 
 
   เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2565   

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  -แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องนายปัญญา  นาหัวหนอง สมาชิกสภา อบต.ม.3 ขออนุญาตลา 
   เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด 19 
 

/นางสิริลักษณ์....... 
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นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ   รองนายก อบต. -แจ้งเรื่องเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะ 
   บริหารได้ไปร่วมงานฌาปณกิจศพมารดาของ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนทัน ทางเจ้าภาพ 
   ได้มอบเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเหล่ากลาง จ านวน 1,000  บาท 
รองปลัด อบต.  -เงินในส่วนนี้เป็นเงินที่ได้จากการบริจาค จะได้น าฝากเข้าบัญชีกองทุนหลักประกัน 
   สุขภาพต าบลเหล่ากลาง 
   -สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ 
   พนักงานจ้าง เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ก าหนดจัด 
   กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าชาติ พ.ศ. 2565 ในวันที่  10 พฤษภาคม 2565 จึงขอ 
   เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าชาติ   
   พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวม 
   ใจไทย  ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินไทย” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ทั้งนี้จะได้รายงานผล 
   การจัดกิจกรรมให้อ าเภอทราบภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565   
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2565 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   
2565 

ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ได้เสนอญัตติการโอน 
   เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 2565 ขอให้ท่านนายกฯ  
   ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  -การเสนอญัตติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

2565 ขอมอบให้รองปลัดฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
/รองปลัด........... 
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รองปลัด อบต.  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์   
   ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
   กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลแหล่ากลาง จึงขอ 
   เสนอโอนงบเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ.2565  ต่อที่ประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   หน่วยงานส านักปลัด  เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม เนื่องจาก ตั้งจ่าย 
   รายการใหม่  รายละเอียดดังนี้ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
   หมวดรายจ่ายเงินเดือน  ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) โครงการ/รายการ  
   เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  84,000 
   บาท งบประมาณก่อนโอน 74,000  บาท โอนลด 34,100  บาท งบประมาณ 
   หลังโอน  39,900  บาท เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์  โครงการ/รายการจัดซื้อไมค์ประชุม  
จ านวน 5  ชุดๆละ 5,500  บาท 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์  โครงการ/รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า(18หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 
-ความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า  32 MB 
-มีช่องเชื่อต่อ แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์  โครงการ/รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer)  ราคา 4,000 บาท  
 

/คุณลักษณะ............ 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer)  จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi 
-ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ  5 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีช่องเชื่อต่อ แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  50  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือ 
   อยากเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการจัดซื้อ 
   ไมค์ประชุม  จ านวน 5  ชุดๆ ละ จ านวน 5,500   บาท 
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6  เสียง  
 

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565  เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
   ขาวด า(18หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท 
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6  เสียง  
 

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
   ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Printer) ราคา 4,000 บาท  
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6  เสียง  
 

รองปลัด  อบต.  -ชี้แจงต่อ หน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม เนื่องจากตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) โครงการ/รายการค่าตอบแทน 
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 1,540,800บาทงบประมาณก่อนโอน958,652บาท  

/จ านวน....... 



ส าเนา 

-5- 
 

จ านวนเงินที่โอนลด 475,400  บาท  งบประมาณหลังโอน 483,252  บาท  
เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานงานกิจการประปา  งบลงทุน   
หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายสิ่งก่อสร้าง โครงการ/
รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง
บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5  จ านวน 475,400 บาท 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ 
เคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)   โครงการ/รายการเงินประจ าต าแหน่ง   งบประมาณอนุมัติ 42,000  
บาท  งบประมาณก่อนโอน  42,000 บาท จ านวนเงินที่โอนลด 8,740  บาท   
งบประมาณหลังโอน 33,260  บาท  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการ 
พาณิชย์ งานงานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายสิ่งก่อสร้าง  โครงการ/รายการจัดซื้อเครื่องแซ่ไดโว่  ขนาด  2  นิ้ว   
(220 v.)  1  เครื่อง จ านวน 8,740 บาท 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ี รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
   เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ -ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างหอประปา เพราะงบประมาณตั้งไว้ 
   สูงกว่าปีที่ผ่านมามาก 
รองปลัด อบต.  -โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที 5 เป็นไปตามแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ทีต้ั่ง 
   งบประมาณราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะวัสดุมี่ใช้ในการก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น 
   กว่าเดิมมาก 
ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรงบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5  จ านวน 
475,400 บาท 

มตทิีป่ระชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  6   เสียง  
 
ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการจัดซื้อปั๊มแซ่ไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว   
   (220 v.) 1 เครื่อง จ านวน 8,740  บาท 
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  6   เสียง  
 
   5.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  -เชิญท่านนายก อบต. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

/นายก อบต........... 
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นายก อบต.  -ขอมอบให้รองปลัด ฯ ชี้แจงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2565 (ครึ่งปีแรก) 
รองปลัด อบต.  -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และ 
   หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง จึงของรายงานผล 
   การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก) รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก) ไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกไม่เข้าใจในส่วนไหนหรือไม่  
ที่ประชุม  -รับทราบ  6  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสมบัติ  นาสมจิตต์  ส.อบต.ม.5 -เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เสนอโครงการขุดลอก 
   คลองน้ าป่าสายหนองฮี-กุดซวย ตอนนี้วัชพืชขึ้นเต็ม ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต. ม.2 - ขอสอบถามถึงโครงการที่ส่งเข้ามา โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่  
    โครงการประปา และถนนดิน ว่าได้ด าเนินการถึงไหน 
เลขานุการนายก อบต. -โครงการถนนดินได้ด าเนินการแล้ว โครงการประปาให้เขียนรายละเอียดในการใช้ 
   น้ ามาเพ่ิม ส่วนโครงการขุดลอกคลองก็ให้ส่งเอกสารมาใหม่ 
นายก อบต.  -ตอนนี้ ทาง อบต.ได้ออกประชาคมเพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการของ 
   ประชาชน เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ ตอนนี้ได ้
   ด าเนินการถึง หมู่ที่  3  ส่วน หมู่ที่ 4 –หมู่ที่ 8 จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ จะได้ 
   ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
   และท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านทีท่ าให้การประชุมสภาฯ   ในวันนี้เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย และขอปิดประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น 
             
ลงชื่อ บุญลือ  วิชาชัย     ผู้จดรายงานฯ                  ลงชื่อ    พร้อม  สุริฉาย     ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
         (นางบุญลือ  วิชาชัย)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 
วันที่  23  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
********************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายพร้อม  สุริฉาย   ประธาน สภา อบต. 
2. นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภา อบต. 
3. นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.2 
4. นายปัญญา  นาหัวหนอง  สมาชิกสภา อบต.ม.3 
5. นายศุภกิจ  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.4 
6. นายสมบัติ  นาสมจิตต์  สมาชิกสภา อบต.ม.5 
7. นายชลายุทธ์  ทองดี  สมาชิกสภา อบต.ม.6 
8. นางบุญลือ  วิชาชัย  เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 
     -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายค าพอง  พรรณขาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสมัย  วิชาชัย   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายเงิน  นาจรูญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
6. จ่าเอกคมสันต์  นันทะเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
7. นางสาววรันธร  นาจ ารัส  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม เวลา  09.00น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง 
 
 

/ระเบียบ.............. 



ส าเนา 

-2- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   
2565 

ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ได้เสนอญัตติการโอน เปลี่ยนแปลง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 2565 ขอให้ท่านนายกฯ  ได้น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  -การเสนอญัตติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

2565 ขอมอบให้รองปลัดฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัด อบต.  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์   
   ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สืบเนื่องจากนายก อบต.พร้อม 
   ด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตลาดโนนหินแห่ ชาวบ้านที่มาใช้บริการตลาดจึงขอให้ 
   ทาง อบต.ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและมีความ 
   ปลอดภัย จึงขอเสนอญัตติโอนงบเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ. 
   2565  ต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   รายละเอียดดังนี้ หน่วยงานกองช่าง  เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม เนื่องจาก ตั้ง 
   จ่ายรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้  

แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
รายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการ/รายการโครงการปรับปรุงต่อ 
เติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง   งบประมาณอนุมัติ  
58,400 บาท  งบประมาณก่อนโอน  58,400  บาท จ านวนเงินที่โอนลด  
50,000  บาท  งบประมาณหลังโอน 8,400  บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานการพาณิชย์ งานงานตลาดสด  งบลงทุน  

/หมวด........... 
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 หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  โครงการ/รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโนนหินแห่  จ านวน  
50,000 บาท  รายการปริมาณงานและราคาดังนี้ 

1. งานเคลียร์พื้นที่รื้อถอนไม้พุ่มเดิม และปรับเกลี่ยเรียบพร้อมขนย้ายทิ้งฝังกลบ 
จ านวน 1,600 ตร.ม. ค่าวัสดุและแรงงานรวม 9,568 บาท 

2. งานทางท่อ คสล. 0.60 ชั้น 3 วางเรียงยาแนว จ านวน  7 ท่อนๆละ 1,358 
บาท เป็นเงิน 9,506 บาท 

3. งานดินถมหลังท่อ คสล.(7*7*1.80ม.) จ านวน  88.20 ลบ.ม. ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงานเป็นเงิน 7,198  บาท  

4. งานหินคลุก ( 1,200 * 0.05 ม.) จ านวน 60  ลบ.ม.ค่าวสัดุและค่าแรงงานเป็น
เงิน 21,352  บาท  
ค่างานต้นทุน 47,624 บาท  ค่าFactor F 1.0700 รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 
50,958.54 บาท ราคากลาง 50,000  บาท 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ี รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
   เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -เห็นด้วยกับการโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ตลาดโนนหินแห่ งบประมาณ 50,000  บาท คงจะสามารถด าเนินการได้ 
นายก อบต.  -วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโนนหินแห่ เพ่ือให้พ้ืนที่ตลาดมีความ 
   เหมาะสม เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน มีสถานที่ส าหรับใช้จอดรถเพ่ือความปลอดภัยของ 
   ผู้มาใช้บริการ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และมีการขายสินค้า 
   การเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ  รองนายก อบต.  -มีชาวบ้านหมู่ที่ 7 แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปขาย 
   ส้มต า ไก่ย่าง ที่ตลาดโนนหินแห่ โดยจะท าเป็นเพิงขึ้นมาเพ่ือขายตลอดทั้งวัน ซึ่งผู้ 
   ที่มาขออนุญาตเป็นครอบครัวกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย จึงขอหารือกับที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  -เรื่องนี้ขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาตามความเหมาะสม 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.ม.2 -  เรื่องการที่จะมีแม่ค้ามาจ าหน่ายสินค้าประจ า ถ้า อบต.มี 
   งบประมาณเห็นควรน่าจะมีการสร้างเพิงให้กับผู้มาขอใช้พ้ืนที่ตลาดด้วย แต่ให้ 
   ค านึงถึงเรื่องความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ โครงการ/รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโนนหินแห่ 
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  7   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
รองประธานสภาฯ -ขอเสนอต่อที่ประชุมอยากให้มีการเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าว รถแม็คโคร 
นายก อบต.  -เกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีรถเก่ียวข้าว รถแม็คโคร ทาง อบต.ธัญญาได้ด าเนินการ 
   แล้ว ตอนนี้ก าลังศึกษารายละเอียด 
นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต. -เกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีรถเก่ียวข้าว  รถแม็คโคร เราเคยได้ 
   ประชุมท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการแล้ว เคยมีการด าเนินการแล้วแต่ไม่ประสบ 
   ความส าเร็จ   ต้องมีการออกระเบียบก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
ประธานสภาฯ  -เมื่อมี อบต.ธัญญา ได้ด าเนินการน าร่องแล้ว น ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ ต าบลเหล่ากลาง 
   น่าจะไม่มีปัญหา 
รองประธานสภาฯ -ปัญหาที่ผ่านมาเก่ียวกับเรื่องนี้ คือการที่มีตัวแทนไปเก็บกับผู้ประกอบการแล้ว เขา 
   ไม่เสียบอกว่าจะมาเสียที่ อบต. และที่ผ่านมา ไม่มีการออกใบเสร็จและมีสติ๊กเกอร์ 

ติดรถเพ่ือแสดงว่าเขาได้เสียภาษีให้กับทาง อบต.แล้ว ท าให้ผู้ประกอบการไม่อยาก 
เสียในส่วนนี้ จึงขอเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยให้ทางผู้น าแจ้งเรื่องการเสียภาษีกับ 
ผู้ประกอบการ และให้ทางเจ้าหน้าที่ออกไปเจ็ดเก็บและมีการออกใบเสร็จและมี 
สติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อแสดงว่ามีการเสียภาษีแล้ว 

นายสมบัติ  นาสมจิตต์ ส.อบต.ม.5 - เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่แยกกลางบ้านหัวโนนเปลือย แจ้งเข้า 
   มาแล้ว แต่ทางช่างยังไม่ออกไปซ่อม ตอนนี้มีช ารุดเพิ่มอีก 2 จุด 
   -เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2565 ทีผ่านมาทาง อบต.ได้ออกประชาคมเพ่ือรับฟัง 
   ปัญหาของชาวบ้านที่ บ้านหัวโนนเปลือยหมู่ที่ 5 ปัญหาที่เดือดร้อนที่สุด เป็นเรื่อง 
   น้ าคลองน้ าป่าสายนานายผดุง อรัญมิตร ถึงหนองแร้ง  คลองมีวัชพืชเยอะท าให้ 
   คลองตื้นเขิน 
ประธานสภาฯ  -แจ้งต่อที่ประชุมขณะนี้ เวลา 12.00  น.แล้ว ขอพักประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 
   และจะเริ่มประชุมต่อ เวลา 13.00  น. 
    
-เริ่มประชุมต่อ เวลา  13.00  น. 
ประธานสภาฯ  -เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ต่อ เชิญท่านสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -แจ้งเรื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผญบ.ม.3 ได้มีการประกาศหอ 
   กระจายข่าวให้ชาวบ้านที่มีพ้ืนที่อยู่แถวกุดหล่มถึงกุดวังซอให้ไปตัดไม้ยูคาออก 

 เพราะจะมี่รถแม็คโครมารื้อคลอง ซึ่งเป็นงบของทาง อบจ. ความยาว 740  เมตร  
ซึ่งวัดระยะแล้วไม่ถึงจุดที่จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา  จึงได้แจ้งไปยัง ส.อบจ. อยาก 
             /มีการย้าย.......... 
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มีการย้ายจุดด าเนินการแต่ ทาง อบจ.แจ้งว่าไม่สามารถย้ายจุดได้ ก่อนจะมีโครงการ 
อยากให้ได้มีการส ารวจพื้นที่เจะได้มีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

รองปลัด อบต.  -ปีที่ผ่านมา อบจ.ให้ทาง อบต.เหล่ากลาง ท าโครงการเสนอเพ่ือน าเข้าข้อบัญญัติของ  
   อบจ. ตอนนั้นคลองตื้นเขิน จึงได้ท าโครงการเข้าไป  ตอนช่วงน้ าท่วมปีที่แล้วก านัน 
   ได้ท าโครงการเสนอทางอ าเภอให้ขุดลอกคลองน้ าป่า-กุดหล่ม เพ่ือให้น้ าไหลลงไป 
   ทางกุดขี้นาคเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วม อบต.ได้ใช้งบกลางในการท าโครงการนี้ จึง 
   ท าให้ งบ อบจ.ลงมาซ้ ากับโครงการที่ อบต.ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงน้ าท่วม 
นายปัญญา  นาหัวหนอง  ส.อบต.ม.3 - ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้มีการแก้ไขปัญหา 
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่ใช้เพื่อการเกษตร และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
   โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
นายก อบต.  -เกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรตอนนี้ได้หมดโครงการแล้ว แต่มีโครงการ 
   พัฒนาไฟฟ้า โดยมีการรวมกลุ่มอย่างน้อย 3 ครอบครัวและมีบ้านมีบ้านเลขท่ี  โดย 
   ให้ครอบครัวละ 70,000 บาท เป็นค่าเสาไฟ 
   -ปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จะด าเนินการซ่อมแซมในช่วงฝนทิ้งช่วงเพราะถ้า 
   ด าเนินการช่วงนี้จะท าให้การสัญจรไปมาล าบากยิ่งกว่าเดิม 
   -เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าจะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาให้  
รองปลัด อบต.  -เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า ได้แจ้งก าชับช่างไฟฟ้าแล้วให้รีบด าเนินการไม่ให้มีงานค้าง 
   -การแก้ไขปัญหาถนน จะได้ประสานกับ ทาง อบจ.เพ่ือขอรถเกรด มาปรับเกรดช่วง 
   เดือนมิถุนายน เพราะฝนน่าจะทิ้งช่วง สามารถด าเนินการได้ ทาง อบต.คงจะได้จ่าย 
   ค่าน้ ามันและค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 
รองประธานสภาฯ -นอกจากเรื่องซ่อมแซมถนน  อยากเพ่ิมเติมให้มีการขุดลอกคลองเพราะเป็นช่วงท า 
   นา อยากให้พิจาณาเป็นเรื่องเร่งด่วน 
นายสิริลักษณ์  นาสุวรรณ    รองนายก อบต. - ขอชี้แจงเรื่องโรงการออกประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหา  
   ได้ด าเนินการเรียบร้อยครบทุกหมู่บ้านแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการขุดลอกคลอง   
   ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ในส่วนนี้ทางฝ่ายบริหาร จะได้ปรึกษาท่านปลัด อบต. 

และท่านรองปลัด อบต. ว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนไหน มาด าเนินการแก้ไ ข
ปัญหาและจะด าเนินการในระหว่างที่ฝนทิ้งช่วง  

นางสาวไพฑูรย์  พละสาร   ส.อบต.ม.2 -  แจ้งเรื่องกล่องตู้เปิด-ปิดไฟ ข้างบ้านนายส าราญ สรรพโชติ  
   ช ารุดแตกและไม่มีฝาปิด อยากแจ้งให้ช่างไปแก้ไขให้ด้วยเพราะจะท าให้เกิดอันตราย 
   ได้ 
 

/รองประธาน.......... 
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รองประธานสภาฯ -อยากหารือเรื่องการก่อสร้างคลองดาดปูน คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็อยากแต่คน 
   ที่นาข้างเคียงไม่เดือดร้อนก็ไม่ให้ท า  พื้นที่ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างเขาได้ซื้อขายกัน 
   แล้วเพ่ือสร้างคลอง จึงอยากหารือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายก อบต.  -เกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่ไม่ให้มีการก่อสร้าง ให้เหตุผลว่าถ้ามีการก่อสร้างคลองดาดปูน 
   แล้วจะท าให้น้ าที่นาของเขาหายหมด และก็ไม่ให้ตัดไม้ยูคาท่ีเขาปลูกไว้ ถ้าเขาไม่ 
   ยินยอม เราจึงไม่สามารถด าเนินการได้ ถ้ามีการซื้อขายพ้ืนที่ตรงนั้นก็ต้องมีใบซื้อ 
   ขายมายืนยัน เกี่ยวกับเรื่องนี้จะหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
   และท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านที่ท าให้การประชุมสภาฯ   ในวันนี้เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565 

 

ปิดประชุม  เวลา  14.00 น 
             
ลงชื่อ บุญลือ  วิชาชัย      ผู้จดรายงานฯ                ลงชื่อ      พร้อม  สุริฉาย     ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
         (นางบุญลือ  วิชาชัย)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 
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บัญชีแนบท้ายรายงานการประชุม 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 
วันที่  9  พฤษภาคม 2565 


